

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลบ่อเกลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดทางละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	บุคลากรโรงพยาบาลบ่อเกลือ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ ให้บุคลากรในโรงพยาบาลบ่อเกลือ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	บุคลากรโรงพยาบาลบ่อเกลือ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริตให้บุคลากรในโรงพยาบาลบ่อเกลือ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรโรงพยาบาลบ่อเกลือ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้บุคลากรในโรงพยาบาลบ่อเกลือ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง	

<p>๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการ การเบิกค่าตอบแทน มาตรการการ ทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมาย กำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ</p>	<p>บุคลากรโรงพยาบาล บ่อเกลือ และ ผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน มาตรการการทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการ จัดหาพัสดุให้บุคลากรในโรงพยาบาลบ่อเกลือ และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>มีการปฏิบัติให้เป็นไป ตามประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง</p>	
<p>๕. มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ</p>	<p>บุคลากรโรงพยาบาล บ่อเกลือ และ ผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ ให้บุคลากรในโรงพยาบาลบ่อเกลือ และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>มีการปฏิบัติให้เป็นไป ตามประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง</p>	
<p>๖. มาตรการป้องกันการรับ สินบน ประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สิน บริจาค</p>	<p>บุคลากรโรงพยาบาล บ่อเกลือ และ ผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นการเงิน บริจาค และทรัพย์สินบริจาค ให้บุคลากรในโรงพยาบาลบ่อเกลือ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>มีการปฏิบัติให้เป็นไป ตามประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง</p>	
<p>๗. มาตรการการจัดสวัสดิการภายใน สถานพยาบาล</p>	<p>บุคลากรโรงพยาบาล บ่อเกลือ และ ผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล ให้บุคลากรในโรงพยาบาลบ่อเกลือ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือ ปฏิบัติ</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>มีการปฏิบัติให้เป็นไป ตามประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง</p>	